

## ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ. – จ.ปราจีนบุรี)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. ณ ห้องประชุม สระมรกต ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น ๔) โดยมี นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด ปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ และ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และ รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) กรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม บนฐานทรัพยากร ๓ ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ. ปราจีนบุรี และได้ให้แนวทางในเรื่องการทำงานสนองพระราชดำริร่วมกับ อบต./เทศบาลตำบล โดยหาต้นทุนทางทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่มีศักยภาพภายในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งได้เสนอให้ทางจังหวัดปราจีนบุรี มีนโยบายให้ทางองค์การส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาลตำบล โรงเรียนภายในจังหวัด เข้าร่วม สนองพระราชดำริ ในการทำ “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ซึ่ง อพ.สธ. สนับสนุนให้มี “การขึ้นทะเบียน ทรัพยากรท้องถิ่น” เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของทรัพยากรในการแบ่งปันผลประโยชน์ และเพื่อ นำไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบล” โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน จังหวัด เช่น หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ช่วยเป็นที่เลี้ยงในการดำเนินงาน และทาง อพ.สธ. จะช่วยในเรื่องโปรแกรมฐานข้อมูล โดยสามารถเข้ามารับการอบรมการใช้โปรแกรม ดังกล่าวได้ เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกัน และฝึกอบรมการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยใช้ใบงาน ๙ ที่ทาง อพ.สธ. จัดทำขึ้น และให้เยาวชนชุมชน โรงเรียนในท้องถิ่น เป็นกำลังในการ ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ทั้งนี้ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและ นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

## ประมวลภาพกิจกรรม

